

โครงการ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการคลินิกเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมสับปะรด สับปะรดเชื่อมอบแห้ง กะหรีพัฟฟ์สับปะรด และพายทอดไส้สับปะรด ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ถ่ายทอดองค์ความรู้การตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารจากสับปะรดและแนวทางในการจัดทำแผนธุรกิจฉบับประยุกต์ให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจของชุมชน ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านห้วยทรายใต้และกลุ่มชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 75 คน



โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปี 2555
สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทยและสาขาธุรกิจงานดอกไม้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในนามของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ให้ดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย และสาขาธุรกิจงานดอกไม้ โดยดำเนินการอบรมในวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธรภูมิ สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน ให้เกียรติร่วมงานจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นให้เกิดการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจของโครงการฯ ดังกล่าว โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงและนำเสนอผลงานผู้เข้ารับการบ่มเพาะใน 2 สาขา ณ ลานเอนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมบุคลากรดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมเทาทอง จังหวัดชลบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร รองอธิการบดี ด้านวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการเขียนข้อเสนอการวิจัยแก่อาจารย์ / บุคลากรที่ยังไม่มีผลงานวิจัยและสนใจจะทำงานวิจัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กุหลาบ รัตนสังธรรม ประธานหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมถวิล จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสิริ วิชิรานนท์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญธรรม พรเจริญ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร เป็นวิทยากร ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์จาก 9 คณะ บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์การจัดการความรู้ จำนวน 50 คน



การติดตามประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เรื่องหมู่บ้านเหือกหอมและข้าวเจ้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการติดตาม ประเมินผล และถ่ายทอดเทคโนโลยี โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนเรื่องหมู่บ้านเหือกหอมและข้าวเจ้า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลหรรเทพ ตำบลโคกใหญ่ และตำบลลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาของชุมชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นซึ่งบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอรี่ สัมมนาอุตสาหกรรมบริการอาหาร และงานวิจัยเกี่ยวกับเหือกหอม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมเปี๊ยะดอกกุหลาบไส้เหือก ขนมเปี๊ยะทานตะวันไส้เหือก ขนมเปี๊ยะกระต่ายไส้เหือก เม็ดขนุนเหือก เมียงคำเหือกเสวย การออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์และการจัดตกแต่งผลิตภัณฑ์ ในบรรจุภัณฑ์และภาชนะ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2555 ณ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี มีสมาชิกของชุมชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน



ประชุมในการเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “การยกระดับคุณภาพชีวิตและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร หัวหน้า
กลุ่มบริการวิชาการ และนางสาวอุทัยวรรณ ประสงค์เงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ร่วมด้วยผู้แทนจาก 9 มทร. ได้เข้าร่วมประชุมในการเตรียมการจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ “การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็น
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานพร้อมทั้งคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปดูสถานที่จัดงาน ณ อุทยานหลวง
ราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดการจัดงาน วันที่ 8 -11 สิงหาคม 2555 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ส่งโครงการจัดนิทรรศการและประชุมวิชาการ 12 ผลงาน



โครงการ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำวิทยากรและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ปีที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่างและขนมไทย ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำแผนธุรกิจ และช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษาแนะนำระบบการผลิตโดยใช้หลักเกณฑ์วิธีที่ดีในการผลิตว่าด้วยสุขลักษณะทั่วไป (GMP) ซึ่งดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำขนมพายชั้น แป้งกล้วย และ ชิฟพอนแป้งกล้วย แก่กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชนบ้านห้วยสาธิตา และกลุ่มชุมชนใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 23 - 28 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มแม่บ้าน - เยาวชน บ้านห้วยสาธิตา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน



กิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย
และการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พิรพัชระ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีประเด็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคของงานวิจัย และการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานวิจัย ตัวแทนนักวิจัย หัวหน้างานบริการวิชาการ และผู้ดูแลงานบริการวิชาการของ 9 คณะ เข้าร่วมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม รพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555



การศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย ประจำปี 2555 ณ ร้านกับข้าวกับปลา วัดฤๅษะสงฆ์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสาขาธุรกิจอาหารไทยและขนมไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจกับบริษัทที่เป็นต้นแบบ โดยคุณชลิตา ศาสตราวุจิ กรรมการผู้จัดการร้าน ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน

